



krungsri
Auto

เครือ MUFG หนึ่งใน
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประกาศธนาคาร

แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับการแจ้งยืนยันด้วยผลการตรวจจากแพทย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ว่า**พนักงานรายหนึ่งของบริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานที่อาคารบางนา ทาวเวอร์ ซี ชั้น 15 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสาเหตุคาดว่าเกิดจากการมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19** ขณะนี้ พนักงานรายดังกล่าวอยู่ในกระบวนการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง และได้มาปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานล่าสุด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารสำนักงาน พนักงานใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 พนักงานรายนี้ได้ทราบว่าบุคคลที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วยติดเชื้อ COVID-19 จึงได้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการและเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ซึ่งภายหลังได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยธนาคารฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพนักงานตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สืบประวัติ และให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าว พบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรอง รวมถึงให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม
2. ทำความสะอาดด้วยการอบโอโซนในพื้นที่ของอาคารบางนา ทาวเวอร์ ซี ชั้น 15 ทั้งนี้
3. รายงานกรณีดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอเน้นย้ำว่าธนาคารฯ มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ